

Magandang araw kaibigan. Kaya nais kong ibahagi ang kuwento kung paano nagkaroon ng aklat na Rapture Puzzle at kaunti sa aking patotoo sa iyo. Ako ay pinalaki sa isang Kristiyanong tahanan at naging isang Kristiyano sa edad na 13. Nagkaroon ako ng isang radikal na engkwentro sa Panginoon na humantong sa akin na isuko ang aking buhay sa Kanya at naririnig ko ang Kanyang tinig mula noong araw na tinanggap Ko Siya bilang aking Tagapagligtas. Ako ay naging isang Kristiyano ng higit sa 34 taon at nasa buong-panahong paglilingkod sa loob ng higit sa 25 taon na naglilingkod bilang isang misyonero sa Asya. Mayroon akong kamangha-manghang asawa at 5 magagandang anak na lahat ay nagmamahal kay Hesus.

Ang relasyon na mayroon ako sa Panginoon ay humantong sa akin sa maraming mga desisyon na aking nagawa sa buong buhay ko. Ang pagdinig sa Kanyang tinig at pagsunod sa kung ano ang sinabi Niya sa akin na gawin ay humantong sa kinaroroonan ko ngayon. Maaari akong magbigay ng maraming mga halimbawa kung paano kausapin ako ng Panginoon na gumawa ng isang bagay at sumunod ako at humantong ito sa malaking gantimpala o sinabi Niya sa akin na may magaganap at nangyari ito nang eksaktong sinabi Niya na gagawin o mga pagkakataong dinala Niya ako. gumawa ng isang bagay o hindi upang gumawa ng isang bagay at ito ay naging tamang desisyon. Hindi ko masabi sa iyo ang anumang mga insidente kung saan Siya nagsalita sa akin at ito ay hindi totoo o humantong sa akin sa paggawa ng isang kakila-kilabot na desisyon na kalaunan ay pinagsisisihan ko. Palagi Niya akong dinadala sa lahat ng katotohanan at itinuwid ang aking landas habang sinusunod ko ang Kanyang tinig.

Ang Panginoon ay nakikipag-usap sa akin bilang isang kaibigan at sinabi sa akin sa maraming mga okasyon na maaari kong marinig ang Kanyang tinig nang mas malinaw kaysa sa karamihan sa iba pang mga naniniwala. Hindi ko ito sinasabi upang magyabang o magyabang, upang malaman lamang na naririnig ko Siya na nagsasalita at malinaw na Siya ay nagsasalita sa akin at maaari kong banggitin ng salita sa salita ang sinabi Niya sa akin sapagkat ganoon kalinaw ang pagsasalita Niya.

Kaya nais kong ibahagi sa iyo kung ano ang naganap noong Disyembre 2000 na ang lahat ay humantong sa akin sa pagsusulat at pagtatapos ng Rapture Puzzle Book. Ang librong ito ay naging isang isinasagawa at sinimulan kong isulat ito noong 2012, kaya't tumagal ng halos 9 taon upang makumpleto. Nagdaragdag pa rin ako ng maliliit na seksyon sa libro habang patuloy na ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga bagay. Sinimulan kong mag-aral at magsaliksik hanggang sa 2000 kaya't tumagal ako ng higit sa 20 taon upang mailagay ang lahat ng mga piraso ng puzzle sa lugar.

Gayunpaman, bumalik noong Disyembre 2000. Ito ay nang magsimula ang Panginoon na bigyan ako ng mga piraso ng palaisipan. Sa oras na iyon, wala akong ideya na

bibigyan Niya ako ng mga piraso sa isang palaisipan at hindi hanggang sa paligid ng Enero 2013 na malalaman ko na iyon. Sa loob ng 12 taon, parang naguluhan ako at para bang niloko ako ng Panginoon kahit papaano dahil hindi ko maintindihan na binibigyan lamang Niya ako ng mga piraso ng palaisipan na magkakasama upang maituro ang mga tiyak na petsa para sa pag-agaw at Ikalawang Pagparito ni Kristo sa mundo. Mula Disyembre 2000 hanggang Disyembre 2012, naisip kong ipinapakita sa akin ng Panginoon ang tiyempo ng pag-agaw at hindi napagtanto na binibigyan lamang Niya ako ng mga piraso sa isang malaking palaisipan na sa huli ay magkakasama.

Kaya, noong Disyembre 2000, ang Diyos ay dumating sa akin habang nagdarasal ako at sinabi sa akin na darating Siya sa akin habang Siya ay lumapit kay Solomon at bibigyan ako ng isang bagay. Sinabi Niya sa akin na mag-isip nang mabuti bago ako magpasya sapagkat bibigyan Niya ako ng anumang hiniling ko sa Kanya. Matapos isaalang-alang nang ilang oras kung ano ang itatanong, bumalik ako sa Kanya kasama ang aking 2 pinakadakilang mga hangarin. Ang una ay kapag tumayo ako sa Kanya sa Araw ng Paghuhukom na tatayo ako sa harapan Niya na may dalisay na puso at nalulugod Siya sa kung paano ko nabuhay ang aking buhay. Ang aking pangalawang pinakadakilang hangarin ay gamitin Niya ang aking buhay upang maabot ang milyun-milyong mga tao para sa Kanyang Kaharian. Hindi ako makapagpasya kung aling pagnanasa ang mas malaki hanggang sa maisip ko ang talata na nagsasabing maaari mong makuha ang buong mundo ngunit mawala ang iyong sariling kaluluwa. Isinasaalang-alang ko na posible para sa akin na manalo sa mundo para kay Cristo at sa proseso ay mawala ang aking sariling kaluluwa. Kaya't sinabi ko sa Panginoon na kung pipiliin ko lamang ang isang bagay, ito ang mauuna. Sinabi niya sa akin na pumili ako ng matalino.

Tinanong niya ako, "Kung ikaw ang pinakamaliit sa Aking Kaharian para sa lahat ng kawalang-hanggan at kung ang bawat tao sa buong kawalang-hanggan ay hindi masyadong iniisip ang tungkol sa iyo, ngunit kung nalulugod ako sa iyo, OK lang ba sa iyo?" Iyon ay isang napakahirap na katanungan para sa akin na sagutin dahil nais kong maituring na dakila sa Kanyang Kaharian at hindi nais na may magmumura sa akin, lalo na sa buong kawalang hanggan. Ngunit napagtanto ko kung ano ang totoong mahalaga ay ang Panginoon ay nalugod sa akin at na hindi mahalaga kung may iba man. Kaya, sa wakas sinabi ko sa Kanya, "Oo, OK lang sa akin iyon."

Sa ilang sandali lamang matapos itong maganap, nanaginip ako tungkol sa aking lola na namatay mga 9 na taon na ang nakalilipas. Napakalapit ako sa kanya at nagkaroon siya ng napakalaking impluwensya sa aking buhay at desisyon na sundin ang Panginoon. Napakatotoo ng panaginip at parang ginugol ko ang buong gabi sa pakikipag-usap lamang sa kanya at sa kanya. Nang magising ako, masayang-masaya ang aking puso na para bang nakasama ko talaga siya. Ang isang bagay na madalas

naming ginagawa nang magkakasama ay magkakasama ng mga puzzle. Gustung-gusto niyang gumawa ng mga palaisipan. Hindi ko gustung-gusto ang mga puzzle nang marami sa oras, ngunit gustung-gusto ko lang ang gumugol ng oras sa kanya upang makasama ako sa mga malalaking puzzle na tatagal ng ilang linggo upang matapos. Ang aking pag-ibig sa mga puzzle ay nagsimula sa maraming mga oras na sama-sama kaming nagtrabaho sa mga ito. Hindi ko alam sa oras na iyon na bibigyan ako ng Panginoon ng pinakadakilang palaisipan sa lahat ng oras upang pagsamahin at ibibigay Niya sa akin ang unang piraso ng palaisipan na iyon.

Makalipas ang ilang sandali matapos ang panaginip, kinausap ako ng Panginoon at sinabi na ika-1 ng Enero ay ang Gentil na Pista ng mga Trumpeta. Hindi ako masyadong nahulaan sa propesiya sa Bibliya, ngunit narinig ko ang tungkol sa Piyesta ng mga Trumpeta at alam kong ang ilang mga Kristiyano ay nagturo na ang pag-agaw ay mangyayari sa Piyesta ng mga Trumpeta, kaya nagtaka ako kung sinasabi sa akin ng Panginoon na ang rapture ay mangyayari sa ika-1 ng Enero, na ilang araw lamang ang layo. Tuwang tuwa ako. Walang nangyari at nagtaka ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Noong ika-4 ng Enero, bandang 1 am, kinausap ako ng Panginoon at sinabi ang mga salitang ito: "Ikaw ay magiging tulad ni Juan Bautista at magsusulat ng isang bagay na makakatulong sa pagligtas ng milyun-milyong tao mula sa darating na panlilinlang. Tulad ng Aking boses na tulad ng isang trumpeta at ang huling araw ng Paglikha na nagsalita ako ay ang ika-6 na araw, sa gayon din sa pagtatapos ng ika-6 na araw at pagsisimula ng ika-7, ang huling trumpeta ay tatunog. Hintayin mo Ako na dumating sa iyo sa pagtatapos ng ika-6 na araw. " Naaalala kong ginising ko ang aking asawa at sinabi sa kanya kung ano ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumaba ako pagkatapos at tinawag ang aking mga kapatid na nakatira sa Amerika at sinabi sa kanila kung ano ang sinabi ng Panginoon. Napalunok ako. Naalala ko ang pakiramdam na tulad ko kay Maria, nang nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya na isisilang niya si Jesus, ang Anak ng Diyos. Parang gusto ko, bakit ako ang pinili ng Panginoon? Hindi ako sinumang espesyal, isang ordinaryong tao lamang. Ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay sa akin ng unang hangarin ng aking puso kundi pati na rin ang pangalawa. Gagamitin niya ako upang makatulong na mai-save ang milyun-milyong tao.

Sumulat ako ng isang liham at ipinadala ito sa maraming mga ministro ng pagtatapos ng oras at mga tao na alam kong sinasabi sa kanila na ang pagdagit ay magaganap sa pagtatapos ng Enero 6 o pagsisimula ng Enero 7. Ipinagpalagay ko na ang sinabi sa akin ng Panginoon at sa paanuman sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng liham na iyon, milyon-milyong mga tao ang makakilala sa Panginoon. Wala akong ideya sa oras na binibigyan lamang Niya ako ng mga piraso ng palaisipan at sinisimulan ako sa isang 21-taong paglalakbay. Naghintay ako hanggang sa Enero 6<sup>th</sup> at noon ay lamang ng pagkakaroon ng isang kahanga-hangang pag-uusap sa Panginoon. Naaalala ko ang

sinabi ko sa Kanya bago mag hatinggabi na nagsisimula na akong antok at magtanong kung kailan Siya darating. Sinabi niya sa akin na maghintay lang ng konti. Ilang minuto makalipas ang hatinggabi, nakatingin ako sa bintana na nakaupo sa aking sopa nang biglang nagsimulang umiling nang marahas ang aking buong katawan. Tumagal ito ng siguro isang minuto o mahigit pa. Nagsimula bigla at natapos bigla. Ang aking unang naisip ay marahil ang mga namatay kay Cristo ay nabuhay na mag-uli at ngayon ay malapit na tayong mabuhay. Tinanong ko ang Panginoon kung ano ang pagyanig at sinabi Niya sa akin na maghintay lang ako. Makalipas ang isang minuto, nagsimulang umiling muli ang aking katawan. Sa pangalawang pag-iling na ito, nagsimulang mangiliti ang aking bibig, tulad ng pakiramdam na nararamdaman mo kapag nakatulog ka, ngunit ang pakiramdam ay nasa aking bibig, at lalo na sa paligid ng aking mga labi. Tinanong ko ang Panginoon kung bakit nanginginginig ang aking mga labi at sinabi Niya na kinakatawan nito nang makita ni Isaias ang Panginoon at hinawakan ng mga uling ang kanyang mga labi at ang kanyang kasalanan ay natawaran. Tumigil bigla ang pagyanig. Nataranta ako at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Iniisip ko kung nangyari lang ang pagdagit at naiwan ako. Ang dami kong tanong. Naramdaman kong binalot ako ng Panginoon ng Kanyang mga mapagmahal na braso at naramdaman kong yakap-yakap niya ako. Tiniyak niya sa akin ang Kanyang pagmamahal sa akin at sinabi sa akin na kailangan kong pag-aralan ang mga pagdiriwang ng mga Hudyo at maaari na akong matulog.

Ipinagpalagay ko na ipapaliwanag niya sa akin ang lahat kinaumagahan kaya natulog ako at nakatulog. Ang susunod na araw ay dumating at nagpunta nang walang paliwanag. At araw-araw ay dumating at nagpunta sa halos 12 taon nang walang paliwanag. Alam ko kung ano ang sinabi ng Panginoon at pinag-aralan ko ang mga piyesta at sinubukan kong malaman ang lahat, ngunit hindi ko magawa. Naramdaman kong nag-iisa at naguluhan sa loob ng 12 taon na iyon at patuloy lang ang sinabi sa akin ng Panginoon na maghintay at na isang araw ang lahat ng aking mga katanungan ay masasagot at mauunawaan ko ang lahat. Ang tanging bagay na totoong nangyari sa loob ng 12 taon na iyon ay ang Church of the Nativity ay sinalakay noong Spring ng 2002, 1290 araw bago ang Araw ng Pagbabayad-sala noong 2005. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ito ang kuta ng templo na dinungisan ng armado mga puwersa at ang banal na lugar na tinukoy ni Jesus sa Mateo 24. Alam ko na balang araw, ang kasuklam-suklam na sanhi ng pagkasira ay magaganap doon. Maliban dito, alam kongang ika-7 makabuluhanaraw at natuklasan din na nabubuhay kami sa pagtatapos ng 6000 taon mula pa noong Paglikha, handa nang simulan ang Bagong Milenyong. Hindi ko pa rin alam na ang lahat ng mga bagay na ito ay piraso sa isang palaisipan.

Nagsimulang makipag-usap muli sa akin ang Panginoon tungkol sa mga bagay na ito noong Agosto 2012, na kung saan sinimulan ko ang aking channel sa YouTube. Malinaw na tinuro niya ako sa ika-7 araw ng Tabernacles. Mulig, inako kong sinasabi

Niya sa akin na ang pagdagit ay mangyayari sa araw na iyon. Nang hindi ito nagalit, nagalit ako at tinanong ko ang Panginoon kung bakit niya ako nililinlang. Sobrang nasaktan ako. Naghintay ako ng halos 12 taon at nang sa wakas ay akayin Niya ako sa isang date, wala nang nangyari ulit. Matapos ang ilang araw na galit at nasaktan, bumalik ako sa Panginoon at sinabi sa Kanya na humihingi ako ng paumanhin para sa aking kahila-hilakbot na ugali at humingi ng kapatawaran. Tinanong niya kung handa na ba akong magpatuloy. Laking gulat ko. Akala ko natapos na ako at ang lahat ay isang uri lamang ng pagsubok upang makita kung susundin ko at susundin ko Siya kahit na niloko niya ako. Kaya sinabi ko sa Kanya na oo, handa akong magpatuloy - hindi pa rin namamalayan na ang lahat ng mga bagay na ito ay mga piraso ng palaisipan na ibinibigay Niya sa akin na sa paglaon ay may katuturan ang ilang taon. Ang susunod na petsa na itinuro Niya sa akin ay ang ika-7 araw ng Hanukkah. Sigurado akong mahulaan mo na - wala ring nangyari sa araw na iyon. Ngunit sa oras na ito, nagsisimula na akong magkaroon ng kahulugan na humahantong ito sa kung saan.

Noong Pebrero 14, 2013, nagpunta ako sa aking sentro ng ministryo at may isang pumasok sa aking tanggapan at binigyan ako ng isang regalo. Sinabi nilang may dumaaan lang at hiniling na ibigay sa akin ang regalo. Ang isa sa aking mga anak na babae ay kasama ko sa opisina at tinanong kung ano ito sa tingin ko. Sumabog lang ako, "Ito ay isang palaisipan." Wala akong ideya kung paano ko nalaman iyon, ngunit naramdaman ko lamang na ito ay isang palaisipan, kahit na hindi pa ako nabigyan ng palaisipan dati bilang isang regalo. Binuksan ko ito, at sigurado na, ito ay isang palaisipan. Akala ko, well kakaiba yun. Walang pangalan. Walang ideya kung kanino ito galing. Umuwi ako sa bahay at pinagsama ito sa loob lamang ng ilang oras. Ito ang kakaibang puzzle na nagawa ko nang walang mga piraso ng sulok o mga piraso ng gilid at lahat ng mga piraso ay iba't ibang mga hugis at sukat. Ang ilan sa mga piraso ay malaki at ang iba ay maliit. Ito ay isang magandang palaisipan at sa pagtingin ko rito, naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Naalala ko ang lola ko at ang panaginip na mayroon ako. Napagtanto kong Araw ng mga Puso. At doon ko napagtanto na lahat ng ito ay isang palaisipan at binibigyan lamang ako ng Panginoon ng isang piraso sa bawat oras at isang araw, lahat ay magkakasama at magkakaroon ng perpektong kahulugan.



Ito ay sa parehong buwan ng Pebrero 2013, nang inihayag ni G. Obama ang kanyang plano na pumunta sa Jerusalem. Mayroong maraming mga pag-uusap sa ilang mga website ng propesiya tungkol sa kanya na posibleng nakatayo sa Temple Mount at iyon ay kasuklam-suklam na pagkawasak. Sinimulan kong basahin na ang ilang mga tao ay

naisip na ang 2009 ay ang simula ng ika-70ni Daniel linggoat nakita na si G. Obama ay napili bilang nagwaging Nobel Peace Prize sa ika-7 araw ng Tabernacles noong 2009 at pagkatapos ay binigyan ng parangal ilang oras bago ang pagsisimula ng Kislev 24. Nakita ko na ang Haggai 2 ay tumuturo sa eksaktong mga petsa na iyon patungkol sa pag-alog ng Panginoon ng langit at lupa at dinala ang nais ng lahat ng mga bansa sa Kanya. Nagbibilang ako ng 1260 araw mula nang si G. Obama ay napili bilang nagwaging Nobel Peace Prize at dumating noong Marso 22, 2013. Sinabi ko sa aking sarili, kung si G. Obama ay pupunta sa Bethlehem at tumayo sa grotto sa Church of the Nativity tungkol doon petsa, pagkatapos iyon ay ang kasuklam-suklam na pagkawasak at nangangahulugan iyon ng pagkasira ay tama pagkatapos nito, na dapat isama ang kaganapan sa rapture. Ngunit sa oras na iyon, nabanggit lamang ni G. Obama ang tungkol sa pagpunta sa Jerusalem at wala tungkol sa pagpunta sa Bethlehem. Nang sa wakas ay inanunsyo niya ang kanyang mga plano na pumunta sa Church of the Nativity, hindi ako makapaniwala. Sa wakas ay nangyayari ito.



Ang ilan sa inyo ay maaaring nagtataka kung paano sa mundo si G. Obama na nakatayo sa grotto ay isang kasuklam-suklam sa Panginoon at kung paano din nito pinahinto ang pang-araw-araw na sakripisyo. Sa gayon, bawat solong araw, daan-daang at madalas libu-libong mga tao mula sa buong mundo ang pumipila sa Church of the Nativity upang mag-alay ng isang sakripisyo ng papuri at handog ng pasasalamat sa Panginoon sa pagpunta sa mundo upang bayaran ang kanilang mga kasalanan at magbigay silang buhay na walang hanggan. Ito ay isang hain na nakalulugod sa Panginoon. Sa araw na nagpunta roon si G. Obama at ang kanyang entourage, walang ibang pinapayagang pumasok. Ang sakripisyo ng papuri at handog ng pasasalamat ay tumigil sa araw na iyon, at masisiguro ko sa iyo na hindi siya nagpunta roon upang mag-alok ng kanyang papuri o pasasalamat kay Hesus sa pagpunta sa mundo. Habang hindi namin alam kung ano ang maaaring nangyari habang siya ay nakatayo sa grotto, ang natitiyak ko na ang kanyang puso ay hindi mapagpakumbaba at hindi siya nag-alok ng anumang pasasalamat kay Jesus o kinilala siya bilang ang Panginoon. Sigurado ako balang araw malalaman nating lahat ang eksaktong sinabi ni G. Obama, kung ito ay malakas o sa kanyang pribadong kaisipan lamang, iyon ay isang kasuklam-suklam sa Panginoon sa araw na iyon. Anuman ito, ito ay isang kasuklam-suklam sa Panginoon na nagsimula ito ng 40-araw na pagbilang sa pagkasira ng Amerika at karamihan ng mundo.

Matapos ang karumal-dumal na pangyayaring ito ay naganap, itinuro sa akin ng Panginoon sa ika-7 araw ng Tinapay na Walang Lebadura at ipinakita sa akin na ang kalendaryong Hudyo ay natapos ng isang buwan noong 2013. Binibilang ko ang mga araw, at nakita kong 40 araw mula nang ang karumaldumal ay magaganap hanggang sa kailan magaganap ang pagkawasak - Nagbibigay Siya ng 40 araw na panahon ng biyaya sa Amerika tulad ng ginawa Niya sa Ninevah. Nagbibilang ako ng 1290 araw mula sa petsa ng pagkasuklam at naabot nito ang Piyesta ng mga Trumpeta noong 2016. Nagbibilang ako ng 1260 araw mula sa totoong ika-7 araw ng Unleavened Bread at umabot ito sa Araw ng Pagbabayad-sala noong 2016. Binibilang ko ang 1335 araw mula sa parehong araw at ito umabot sa simula ng Hanukkah noong 2016. Sinasabi sa atin ng Daniel 12 na ang mga umabot sa pagtatapos ng 1335 araw ay pagpapalain at sinabi sa atin ng Haggai 2 na hanggang sa ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, o Hanukkah Eve, walang natagpuang prutas sa ang puno ng igos, ngunit mula sa araw na ito pasulong tayo ay pagpapalain. Ang pinagpalang araw ay ang unang araw ng Hanukkah sa pagtatapos ng isang bilang ng 1335 na araw at ito ang magiging pangalawang pag-agaw, na susundan ng Ikalawang Pagparito ni Cristo sa mundo makalipas ang isang linggo. Ito ang pangalawa at pangatlong pangyayaring aba na binanggit sa Apocalipsis. Umaangkop ang lahat ng mga bilang. Masyado akong natutuwa. Ngunit Mayo 2, 2013, ay dumating at nagpunta nang walang anumang rapture o pagkasira ng kaganapan. Muli, sobrang naguluhan ako. Ngunit masyadong maraming mga piraso ng palaisipan na magkakasama para sa akin upang maitapon lamang ang puzzle at sabihin na hindi ito tama. Mayroon akong dapat na nawawala, ngunit ano ito?

Makalipas ang 5 buwan, noong Oktubre 2013, muli kong ipinahayag ang aking pagkabigo sa Panginoon at tinatanong Siya kung bakit hindi Siya lumapit nang malinaw na tinuro ng Banal na Kasulatan ang Mayo 2, 2013. Sinabi ko, "Nagsisi si Ninevah at naantala mo ang iyong paghuhusga. . Makatuwiran lamang ang palaisipan na ito kung ang Amerika ay nagsisi, ngunit hindi sila nagsisi, kaya bakit mo naantala ang iyong paghuhusga? " Sumagot ang Panginoon, "Sigurado ka bang walang pagsisisi?" Sinabi ko, "Oo sigurado ako na maririnig ko ang tungkol dito kung nagsisi ang Amerika." Sinabi niya, "May nawawala kang isang bagay na mahalaga. Hanapin." Nagbigay iyon sa akin ng pag-asa - marahil may napalampas ako. Kaya nai-type ko sa Google ang isang bagay tulad ng pagsisisi ng Amerika noong Mayo 2013 at natagpuan ang isang site na pinag-uusapan ang 3-araw na panahon ng pagdarasal at pag-aayuno na nagsimula noong Abril 30 at tumagal hanggang Mayo 2, 2013. Noong Abril 24, 2013, isang 3 day fast ay tinawag ng mga pinuno ng simbahan sa buong mundo at hindi bababa sa 28 bansa ang lumahok sa mabilis na ito. Nakita ko kung paano ang mga naniniwala mula sa buong mundo ay sumigaw sa Panginoon sa 3 araw na iyon na humihiling sa Kanya na maawa sa Amerika. Ika-30 ng Abril ay Pambansang Araw ng Pagsisisi sa Amerika at Mayo ika-2bilang Pambansang Araw ng Panalangin sa Amerika. Isang daig sa buong

mundo ang umakyat sa Panginoon sa loob ng 3 araw na humihiling sa Diyos na maawa sa Amerika sa pagtatapos ng 40 araw na probasyonal na panahon. Umiyak ako. Tumawa ako. Natagpuan ko ang nawawalang piraso. At sinabi ng Panginoon, Alalahanin mo si Esther. Naisip ko kung paano siya ang napiling birhen na Nobya na kumakatawan sa Bride of Christ at kung paano niya hiniling sa kanyang mga tao na mag-ayuno ng 3 araw dahil lahat sila ay papatayin. Sa ikatlong araw ng pag-aayuno ay isinapalaran niya ang kanyang buhay at lumapit sa Hari upang subukang iligtas ang kanyang mga tao mula sa pagkalipol at sa huli, ang kanyang kahilingan ay nabigyan at ang kanyang mga tao ay naligtas. Nakita ko ang foreshadow ng kwento ni Jonas at ni Esther at napagtanto na ipinagpaliban ng Panginoon ang Kanyang paghuhukom. At pagkatapos ay nakita ko sa Mateo 25 at Pahayag 10 na ang pagka-antala na ito ay matatagpuan sa Banal na Kasulatan. Kaya't itinakda ko upang malaman kung kailan magtatapos ang pagkaantala na ito.

Sa ilang mga punto sa panahong ito, binigyan ako ng Panginoon ng piraso ng palaisipan ng 4 na taong pagkaantala na matatagpuan sa talinghaga ng puno ng igos. Ni hindi ko namalayan hanggang maraming taon na ang lumipas na talagang itinuro ni Jesus ang talinghaga ng puno ng igos sa Mateo 24, na kabanata lahat tungkol sa pag-agaw at Ikalawang Pagparito. Patuloy kong inilagay ang piraso na ito sa maling lugar at patuloy na nakaturo sa 2016 bilang pangyayari sa Pangalawang Pagdating. Mayroon akong ilang mga tao na sumulat upang tanungin kung saan ang tanda ng Mateo 24 sa 2016 - Malinaw na binigyan kami ni Jesus ng palatandaan upang mabantayan iyon ay magaganap sa panahon ng Pangalawang Pagdating na kaganapan, na kung saan ay magiging madilim ang araw, ang buwan ay hindi magbibigay ng ilaw nito. at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit. Hindi ko makita ang sign na iyon kahit saan malapit sa Hanukkah ng 2016 at naguluhan ako. Ang lahat ng mga piraso ay itinuro sa 2016 bilang pagtatapos ng ika-70ni Daniel linggoat Ikalawang Pagparito ni Cristo. Ang Diyos ay paantala lamang ng Kanyang paghuhukom tulad ng sinabi Niya na gagawin Niya sa Mateo 25 at sa Apocalipsis 10 at pagpapaikli ng mga araw ng kapighatian tulad ng sinabi Niya sa Mateo 24. Kaya bakit hindi nakita ang tanda na iyon sa Hanukkah noong 2016? Ito lamang ang piraso na hindi ko mawari.

Nang dumating at umalis si Hanukkah ng 2016, naisip ko na tapos na ang lahat. Malinaw na, wala pa kami sa ika-70ni Daniel linggoat ang lahat ng mga kaganapang ito na naganap sa pagitan ng 2009 at 2013 ay dapat na isang panguna lamang sa kung ano ang magaganap sa hinaharap. Ngunit sa paanuman alam ko na hindi iyon tama at alam kong ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga bagay na ito at dapat may nawawala pa rin ako. Enero ng 2017 nang sa wakas ay inilagay ko ang piraso ng palaisipan ng parabula ng puno ng igos sa tamang lugar. Hindi kailanman naisip sa akin na titigilan talaga ng Panginoon ang ika-70 nani Daniel minutosang kalagitnaan ng punto at bibigyan ang isang 4 na taong pagkaantala upang makita kung magbubunga ang



Amerika o hindi. Ang ika-apat na taon na iyon ay isang taon ng halalan at nais ng Panginoon na bigyan ang Amerika ng isa pang pagkakataon na pumili ng isang pinuno na tatangkaing ibalik ang bansa sa moralidad at mga pamantayan sa Bibliya. Pinahinto ng Panginoon ang ika-70ni Daniel linggomismo sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2013 sa Pambansang Araw ng Panalangin sa Amerika, sa ikatlong araw ng 3-araw na pag-aayuno ng Nobya ni Kristo sa buong mundo kung saan sila ay sumigaw para sa Kanya na maawa ka sa Amerika, at pagkatapos ay i-restart Niya ito sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2017, sa Taon ng Jubilee. Tuwang tuwa ako nang sa wakas ay inilagay ko ang piraso ng palaisipan na ito kung saan ito naroroon. Ngunit paano ako makatitiyak? Alam kong may isang piraso lamang na nawawala noong 2016 - ang tanda ng araw na dumidilim, buwan na hindi nagbibigay ng ilaw nito at mga bituin na nahulog mula sa kalangitan. Tiningnan ko at sapat na sigurado, mayroong isang kabuuang solar eclipse sa ikalawang araw ng Hanukkah sa 2020. Alam ko na ang Pangalawang Pagdating ay mangyayari sa panahon ng Hanukkah sa pagtatapos ng bilang ng 1335-araw at sinabi ni Jesus kaagad pagkatapos matapos ang Dakilang Kapighatian, mangyayari ang 3 palatandaan na ito. Kaya, nagkaroon ako ng isa sa 3 mga palatandaan sa tamang petsa. Ngunit walang lunar eclipse, kaya't ako ay nasiraan ng loob. Nakahiga ako sa gabing iyon at hiniling sa akin ng Panginoon na mag-isip ng isang bagay na maaaring maging sanhi ng buwan na hindi magbigay ng ilaw nito maliban sa isang eklipse. Ito ay tumagal sa akin sandali, ngunit napagtanto ko na isang beses sa isang buwan ang buwan ay hindi nagbibigay ng ilaw. Ang unang bagay na ginawa ko kinaumagahan nang magising ako ay suriin sa google upang makita kung Disyembre 14, 2020, ay ang araw na ang buwan ay walang ilaw, at hulaan kung ano? Ito ay! Lalo akong nasasabik! Wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga bituin na nahulog mula sa kalangitan kaya naisip ko na baka ito ay tumutukoy lamang sa isang dayuhan na pagsalakay o lahat sa atin na babalik kasama si Kristo sa mundo sa Disyembre 13. Pagkatapos ay may sumulat sa akin at sinabi sa akin na ang mga Geminid meteor shower ay tumaas sa Disyembre 13 at 14 bawat taon at sinuri ko at sigurado na, totoo ito. Nagkaroon kami ng palatandaan na sinabi sa atin ni Jesus na magaganap sa Ikalawang Pagparito ni Cristo sa mundo - ang araw ay madidilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng ilaw at mahuhulog ang mga bituin mula sa kalangitan.

Kaya, nakikita ko na ang ika-70ni Daniel ay linggonatapos noong 2020. Ngunit kailan magaganap ang firstfruits rapture?

Sa Mateo 24, ang kabanata kung saan nakipag-usap sa atin si Jesus tungkol sa mga kaganapan sa oras ng pagtatapos, pinapaalalahanan Niya tayo na alamin ang talinghaga ng puno ng igos. Ano ang talinghaga ng puno ng igos? Ito ay isang simpleng kwento na sinabi ni Jesus tungkol sa isang puno ng igos na binigyan ng 3 taon upang mamunga. Ang may-ari ay dumating pagkatapos ng 3 taon na naghahanap ng prutas, ngunit hindi makahanap ng anuman at nais ng hardinero na i-cut ito. Ngunit humihiling

ang hardinero para sa isang huling taon upang makiling sa puno bago i-cut ito at sumang-ayon ang may-ari. Kaya, ang puno ay binibigyan ng isang kabuuang 4 na taon upang mamunga. Ang puno sa talinghagang ito ay ang parehong puno na nakita namin sa Daniel 4, na isang panaginip na ibinigay kay Nebudchanezzar tungkol sa isang punong puputulin. Napakalaki ng puno na ito at maganda at pinakain ang mundo. Ang punong ito ay Amerika. Ang aming unang Pambansang Monumento ay tinawag na Devil's Tower at mukhang katulad ito ng isang malaking puno ng puno na pinutol. Iniwan sa atin ng Panginoon ang lahat ng mga palatandaang ito upang malaman namin na ang parabula ay pinag-uusapan ang tungkol sa Amerika, ang Bagong Israel sa mga huling araw, ang bansang nagpakain sa mundo, hindi lamang pisikal, kundi espirituwal. Ang Amerika, ang dakilang bansa na tumalikod sa Diyos, ang mayabang na reyna ng Apocalipsis 18, na sa isang araw, maaabutan siya ng kanyang mga salot. Nagsasalita ito tungkol sa Araw ng Panginoon, ang huling araw ng ika-70 ng Daniel week Sa araw na ito, na may isang taon ang haba, na siya ay dapat na putulin at wasakin, hindi na muling babangon.

Kaya, pagbalik sa talinghaga, bakit binigyan ang puno ng ikaapat na taon upang mamunga? Sa gayon, ang ikaapat na taon ay mula sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2016 hanggang sa ika-7 dng Unleavened Bread noong 2017. Ano ang nangyari sa taong ito sa Amerika, mula sa Spring ng 2016 hanggang sa Spring ng 2017? Ito ay isang taon ng halalan sa Amerika. Sa loob ng 8 taon, ang America ay pumili ng isang pangulo na tumayo at kinatawan ang lahat na kontra-Bibliya at kontra-Kristiyano. Itutuloy ba ng Amerika ang landas na ito, o ilalagay ng bansa ang isang tao sa kapangyarihan na naninindigan sa mga prinsipyong Kristiyano at Bibliya? Tama ang pinili ng Amerika at nagsimulang mamunga muli ang puno ng igos. Ang bilang ng 1260 at 1335 na araw nina Daniel at Pahayag ay muling nag-restart sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2017 at nagtapos sa Araw ng Pagbabayad-sala noong 2020 at ang pagsisimula ng Hanukkah sa 2020.

Kaya, kung totoo iyan, bakit ginawa ng una ang kaganapan sa rapture ay hindi nagaganap sa ika-7 araw ng Unleavened Bread sa 2017? Ang babae ng Apocalipsis 12, o ang Nobya ni Kristo, ay dadalhin sa isang lugar na inihanda para sa kanya ng Diyos sa loob ng 1260 araw na hindi maaabot ng ahas. Dito namin sinisimulan ang pagkuha ng maraming mga piraso ng puzzle at ilagay ang mga ito sa lugar. Sinabi sa atin ni Hesus na maliban kung ang mga araw ay pinaikling, walang laman ang makakaligtas sa darating. Sinabi niya sa atin sa Mateo 25 at Pahayag 10 na ang pagdating ng Nobya ay maantala. Nakita na namin na mayroong isang 4 na taong pagkaantala, ngunit ang pagkaantala na iyon ay hindi kasangkot sa pagpapaikli ng mga araw. Ang pangalawang pagkaantala ay nagsimula sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2017 at kasangkot ang pagpapaikli ng mga araw ng Great Tribulation para sa mga naiwan na santo. Sinabi sa atin ni Jesus na para sa kapakanan ng mga hinirang

na paikliin ang mga araw. Ito ay para sa Kanyang naiwan na mga banal na pinapaikli Niya ngayong mga araw, upang makaligtas ang ilan sa mga kakila-kilabot na araw sa hinaharap. Alam natin na ang Kanyang puso ay para sa nawala at iiwan Niya ang 99 upang hanapin ang isang nawalang tupa. Pinipigilan niya ang mga puwersa ng kadiliman hangga't maaari, upang mas maraming mga tao ang makapunta sa Kanyang Kaharian at ang mga hindi nakuha sa unang bunga ng pag-agaw ay hindi magkakaroon ng mga taon ng pagdurusa at paghihirap at lahat ay pinatay dahil sa hindi pagkuha ng Marcos ng hayop.

Kaya bumalik sa tanong ... bakit hindi naganap ang unang kaganapan sa rapture sa ika-7 araw ng Unleavened Bread noong 2017? Sa talinghaga ng puno ng igos, ang pagpuputol ng puno ay nakasalalay sa kung ang prutas ay matatagpuan sa puno. Dumating si Jesus na naghahanap ng prutas sa isang puno ng igos noong ika-11 araw ng Nisan. Ang paghuhukom ay dapat magsimula sa ika-21 araw ng Nisan. Mayroon bang anumang nangyari sa loob ng 10 araw na panahong iyon na maaaring muling makapagpaliban sa paghuhukom ng Diyos at magsimula sa pagpapaikli ng mga araw na binanggit ni Jesus? Sa ikatlong araw ng Unleavened Bread, o ang Feast of Firstfruits noong 2017, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang panukalang batas na magpapahupa sa Placed Parenthood. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang anumang Pangulo ng Estados Unidos ay gumawa ng anumang bagay upang subukang ihinto ang pagpapalaglag mula nang ito ay gawing ligal noong 1973. Paulit-ulit nating nakikita sa Lumang Tipan kung saan nabanggit na ang hari ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. o ang hari ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Napakahalaga sa Panginoon kung ano ang ginagawa ng pamumuno ng isang bansa at binibigyan Niya ng pagpapala o pinipigilan ang pagpapala batay sa kung ang mga namumuno ay gumawa ng masama o kung ano ang tama. Ang ginawa ni Pangulong Trump at ng mga pinuno ng Amerika sa Pista ng Tinapay na Walang Lebadura at sa Piyesta ng Hanukkah noong 2017, naiwas ang bansa at ang buong mundo mula sa paghatol ng Diyos at tumulong upang paikliin ang mga araw ng pagdurusa. Nang si G. Obama ay tumayo sa banal na lugar noong 11<sup>ika-</sup> araw ng Nisan, hindi sinasamba si Hesus o pinagpakumbaba sa harap ng kanyang tagalikha, ang kilos na ito ay isang kakila-kilabot na pagkasuklam sa Panginoon. Ang Diyos ay magdadala ng matinding paghuhukom sa Amerika dahil sa gawaing ito, at maraming iba pang mga kilos na humahantong sa administrasyong Obama. Ngunit ang mga panalangin ng bayan ng Diyos sa buong mundo ay nagpigil sa Kanyang paghatol sa oras na iyon at ang mga gawa ng bagong pamumuno ng Amerika ay pinigil muli ang Kanyang paghuhukom sa 2017. Ngunit ipinakita Niya sa atin sa Kanyang Salita nang eksakto kung gaano karaming mga araw ang pagpipigil na ito mula sa unang pagkaantala hanggang sa huling pagkaantala. Ang buong kwento ay inilantad sa Kanyang Salita at ngayon ay tinatakpan, tulad ng sinabi sa atin ng Daniel 12: 4 na gagawin nito sa mga huling araw.

Kung nabasa mo ang aklat ng Rapture Puzzle o pinapanood ang aklat na The Rapture Puzzle sa video o kahit na ang buod ng libro, detalyado ko ang tungkol sa susunod na pagkaantala na naganap sa panahon ng Hanukkah ng 2017. Kasama dito ang paninindigan na kinuha ng Amerika patungkol sa Jerusalem na ang kabisera ng Israel. Iyon ang pangatlong pagkaantala at ang mga araw ng Malubhang Kapighatian ay patuloy na pinaikling. Ang pagkaantala na ito ay natapos sa Hanukkah 2019, nang magsimula ang Araw ng Panginoon, o ang pagsisimula ng huling araw ng ika-70ni Daniel linggo. Ang ika-apat na pagka-antala ay nagsimula sa panahon ng Hanukkah ng 2019. Ang ika-7 araw ng ika-70ni Daniel ay linggomula Hanukkah 2019 hanggang Hanukkah 2020. Ang lahat ay itinuro sa taong ito bilang simula ng paghuhukom ng Diyos sa mundo, ang huling araw ng ika-70ni Daniel linggo. Nang walang nangyari, sinabi sa akin ng Panginoon na hanapin ang palatandaan ng araw na dumidilim, buwan na hindi nagbibigay ng ilaw at mga bituin na nahulog mula sa kalangitan noong Disyembre 2021 sa panahon ng Hanukkah. Oo naman, nandiyan ito. Mayroon kaming isang kabuuang solar eclipse sa Disyembre 4, ang bagong buwan (kapag hindi ito nagbibigay ng ilaw) din sa Disyembre 4 at ang unang araw ng Geminid meteor shower noong Disyembre 4, na talagang mas makabuluhan kaysa sa araw na ito ay sumikat mula noong araw bago (Disyembre 3), ang mga bituin ay hindi bumabagsak. Ang Disyembre 4, 2021, ay ika-6 na araw ng Hanukkah. Ipinakita na sa akin ng Panginoon na ang ika-7 araw ng Hanukkah ay magiging Ikalawang Pagparito ni Cristo sa mundo, tulad ng nailarawan ng pagkorona ng birhen na Reyna Esther sa petsang iyon. Kaya, mas umaangkop din ito sa palaisipan, na tinipon ng Panginoon ang Kanyang mga hinirang mula sa mga dulo ng langit sa ika-6 na araw ng Hanukkah upang bumalik sa mundo sa ika-7 araw ng Hanukkah. Ngunit paano maidaragdag ng Panginoon ang isa pang araw sa ika-70ni Daniel linggoat bakit niya ito gagawin?

Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ako kung paanoisang ika-8 idinagdag ang araw sa Piyesta ng mga Tabernakulo at kung paano ang Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura at mga Tabernakulo ay sumasalamin sa bawat isa, maliban na sa Tabernakulo ang ika-7 araw na Sabado ay itinatulak pabalik sa ika-8 araw. Ipinaalala niya sa akin na Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw ng Paglikha, na inilarawan kung paano Siya magpapahinga sa ika-7 araw. At sinimulan kong maunawaan na ang Diyos ay hindi maaaring magdala ng Kanyang paghuhusga sa 2020, sapagkat si Pangulong Trump ay nasa posisyon pa rin at kumikilos bilang isang nagpipigil sa paghatol ng Diyos sa mundo. Kinailangan siyang alisin bago magsimula ang paghuhukom ng Diyos noong 2021. Ito ang dahilan kung bakit binanggit ng Banal na Kasulatan ang "huling trumpeta". Ito ay isa pang pahiwatig na iniwan ng Panginoon para sa atin na pagkatapos umalis sa tungkulin si Trump, maaaring magsimula ang paghuhukom ng Diyos.

Kaya, narito tayo sa 2021, ang ika-8 araw ng ika-70ni Daniel linggo. Ang Araw ng Panginoon. Ipinagpatuloy Niya ang pag-antala ng Kanyang paghuhukom at pagpapaikli

ng mga araw alang-alang sa Kanyang mga hinalal. Para sa iyo na nagtataka kung paano Niya maaantala kung mayroong isang itinalagang oras, sasabihin ko lamang ito - mayroong isang itinalagang oras at ito ay itinakda at naitakda mula sa buong kawalang-hanggan. Hindi binabago ng Diyos ang plano. Ang mga pagkaantala ay simpleng bagay na inilagay Niya sa Kanyang palaisipan sa wakas upang ipakita sa mundo kung gaano siya kabait, maawain at mahabang pagtitiis sa mundo. Mayroong maraming beses kung kailan maaaring magawa ng Panginoon ang Kanyang paghuhukom na magaganap sa Banal na Kasulatan, ngunit nagpatuloy Siya upang mag-antala upang mas maraming tao ang makapunta sa Kanyang Kaharian at gawin ang mga araw ng Dakilang Kapighatian na maikli ayon sa Makasulatan ayon sa posibilidad. . Siya ay isang mapagmahal na Ama, hindi isang galit na Ama. Siya ay nagagalit sa kasalanan, ngunit nagmamahal sa lahat ng Kanyang ginawa, hindi nais ang sinuman na mapahamak ngunit ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang Anak.

Bumaba na tayo ngayon sa ilang buwan lamang bago ang Ikalawang Pagparito ni Cristo sa mundo sa Disyembre 5, 2021. May kaunting oras na lang ang natitira. Makikita natin sa Apocalipsis 14 na mayroong 2 mga kaganapan sa pag-aani. Ang una ay nagsasangkot ng mga unang prutas na inaalok sa Panginoon at ang pangalawa ay nauugnay sa pag-aani ng ubas, na magtuturo sa amin sa alinman sa Piyesta ng mga Tabernakulo o Hanukkah (pangalawang pagdiriwang ng Tabernakulo). Ito ang unang 2 pangyayaring aba ng Apocalipsis. Naniniwala ako na ang pinaka-malamang na petsa para sa unang kaganapan sa rapture ay Oktubre 24, 2021, at isang pangalawang pag-agaw sa Nobyembre 28/29, 2021, sa pagsisimula ng Hanukkah. Mangyaring basahin ang aking libro upang maunawaan kung bakit naniniwala akong itinuturo sa atin ng Banal na Kasulatan sa 2 mga petsang ito.

Hindi itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang lahat ng mga Kristiyano ay nadala sa pag-angat ng mga unang bunga. Ang mga taong malinis sa puso at tunay na nagmamahal kay Cristo ng kanilang buong puso, kaluluwa, isip at lakas at mahal in ang iba tulad ng kanilang sarili ay ang mga aani. Magkakaroon ng oras ng paglilinis para sa mga naiwan na mga santo na hindi totoong inuna si Kristo at pinayagan ang kasalanan sa kanilang buhay na pinaghiwalay sila mula sa Panginoon. Sa panahong ito ng Great Tribulation na ang Mark of the Beast, o pagbabakuna sa COVID, ay maaatasan. Malinaw ang Banal na Kasulatan na ang mga tatanggapin ang markang ito ay tuluyan nang mawawala. Kung naloko ka na sa pagkuha ng "bakunang" ito, mangyaring magsisi at naniniwala akong maaaring maawa sa iyo ang Panginoon kung ginawa mo ito sa buong kamangmangan at tumanggi na mag-sign up para sa kanilang "bakuna pasaporte" o "QR code" o kung ano pa man nakaisip sila upang payagan kang bumili o magbenta kung nabakunahan ka. Piliin na magdusa kasama ang "hindi nabuo na akusado" at ipakita ang iyong nagsisising puso sa pamamagitan ng pagtanggap na tanggapin ang

kanilang masamang pamamaraan. Ito ay isang pangwakas na pagsubok ng pagsunod at pagpayag na ibigay ang iyong buhay. Kaagad matapos ang Great Tribulation na ito ay natapos, ang araw ay nagdidilim, ang buwan ay hindi nagbibigay ng ilaw nito at ang mga bituin ay nahulog mula sa kalangitan noong Disyembre 4, 2021.

Naniniwala ako na ang mga dayuhan mula sa Abyss ay lilitaw sa oras ng firstfruits rapture upang linlangin yung naiwan. Ang mga asteroid o meteorite ay magsisimulang humampas sa lupa na nagdudulot ng matinding pagkawasak at mga tsunami at maraming iba pang mga sakuna na binalaan tayo ng Banal na Kasulatan tungkol sa lahat na nagsisimulang maganap sa darating na Oktubre 2021. Ang mga tao ay masyadong takot na umalis sa kanilang mga bahay o magtrabaho, tulad ng sinabi ni Jesus sa amin na darating ang oras na walang taong maaaring magtrabaho. Magdudulot ito ng napakalaking pagbagsak ng ekonomiya, higit na mas masahol kaysa sa nakikita natin ngayon, at ang kagutom ay itatakda sa daan-daang milyong mga tao sa buong mundo na lubos na hindi handa para sa darating.

Inaasahan ko at ipanalangin na makita mo sa palaisipan na ito ang hindi kapani-paniwalang pag-ibig at awa ng Diyos, pagpapaikli ng mga araw ng Malaking Kapighatian mula sa 42 buwan hanggang 42 araw lamang. Sa Apocalipsis 12, nabasa natin na ang diyablo ay puno ng poot dahil alam niya na ang kanyang oras ay maikli. Kung binigyan siya ng Panginoon ng 3 ½ taon upang wasakin ang planeta na ito, wala pang isang tao ang mabubuhay upang saksihan ang pagbabalik ng Panginoon sa mundo noong Disyembre 2021. Kaysa sa mga kaliwang santo na kailangang dumaan sa 3.5 taon ng Great Tribulation, magtiis lang sila ng 35 araw. Magkakaroon ng 40 araw na panahon ng paghatol na muling magsisimula sa ika-17 araw ng Chesvan at magtatapos sa panahon ng Hanukkah sa Disyembre 3, 2021. Kaagad pagkatapos ng pagdurusa, ang araw ay dumilim, ang buwan ay hindi nagbibigay ng ilaw nito at ang mga bituin ay nahuhulog mula sa kalangitan sa Disyembre 4, 2021.

Kaya, paano natin malalaman na ito ay tama at wala pa ring 3 ½ taon ng Dakilang Kapighatian na darating? Tingnan ang mga palatandaan sa langit. Sinabi sa atin ni Jesus na ang araw ay madidilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng ilaw nito at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit kapag Siya ay bumalik kasama ang Kanyang mga tao upang simulan ang Bagong Milenyo. Maaari nating makita ang mga buwan ng dugo sa mga araw ng kapistahan ng mga Hudyo mula 2013 hanggang 2015 at ang mga solar eclipses sa pagsisimula ng taong biblikal at Feast of Trumpets noong 2015 ay itinuro sa amin ang pagsisimula ng Araw ng Panginoon sa pagtatapos ng 2015 hanggang sa katapusan ng 2016. Ngunit wala kaming palatandaan ng Pangalawang Pagdating na natagpuan sa Mateo 24 sa oras na iyon, ipinapakita na palaging alam at plano ng Panginoon na titigil Niya ang ika-70ni Daniel sa linggokagalitnaan at muling simulan ito pagkalipas ng 4 na taon. Itinago niya ang lahat ng ito sa Kanyang Salita

tulad ng isang malaking palaisipan, naghihintay para sa oras na sa wakas ay maisasama natin ang lahat sa mga huling araw na ito. At pagkatapos, sa isang pangwakas na mahusay na pag-ikot sa Kanyang kamangha-manghang palaisipan, nagdagdag Siya ng ika-8 araw sa ika-70ni Daniel linggoat inilagay muli ang parehong pag-sign sa panahon ng Hanukkah na nakita natin noong 2020.

Maniwala ka sa akin, kung ikaw ay naiwan at tiisin ang Mahusay Ang kaguluhan, ikaw ay tunay na umaasa at manalangin na ang timeline na ito ay tama sapagkat ito ay magiging mas malala kaysa sa anumang maisip mo at ang karamihan sa mga tao ay hindi makakaligtas ng higit sa 40 araw. Si satanas ay binabalik ang awtoridad na nawala sa kanya at handa siyang sirain ang planetang ito at ang lahat dito. Ang Nobya ni Kristo ay makoronahan bilang kapwa pinuno ng mundo sa ika-7 araw ng Hanukkah sa 2021, na ika-266 na araw ng Biblikal na taon. Ang isang panahon ng pagbubuntis ng tao ay tumatagal ng 266 araw mula sa paglilihi hanggang sa kapanganakan. Siya ay ibubunyag sa mundo sa ika-7 araw ng Hanukkah, tulad ng sa kasal ng mga Hudyo, ang babaing bagong kasal ay isiniwalat sa naghihintay na mga panauhin sa ika-7 araw ng kasal kapag natanggal ang kanyang belo. Sinasabi ng Bibliya na ang lahat ng nilikha ay naghihintay para sa mga anak ng Diyos na mahayag.

Para sa iyo na nagpapakita ng ibang timeline kaysa sa kung ano ako, nais ko lang tanungin ka kung kasama sa iyong timeline ang tanda ng araw na nadidilim, buwan na hindi nagbibigay ng ilaw nito at mga bituin na nahuhulog mula sa langit sa pagtatapos ng Daniel's Ika-70 linggo? At kasama rin dito ang mga buwan ng dugo at solar eclipses mula 2013 hanggang 2015, na tumuturo sa paunang Araw ng Panginoon na magsisimula sa katapusan ng 2015? Nagkataon bang nagkataon na ang 2 mga petsa na nabanggit sa Haggai 2 patungkol sa pagyanig ng Panginoon ng langit at lupa at pagdala ng hinahangad ng lahat ng mga bansa sa Kanya ay ang 2 mga petsa na napili si Obama at pagkatapos ay natanggap ang Nobel Peace Prize noong 2009? At eksaktong 1260 araw na ang lumipas, tumayo si G. Obama sa itinuturing ng daan-daang milyong mga Kristiyano sa buong mundo na ang pinaka banal na lugar sa mundo at pinahinto ang pang-araw-araw na sakripisyo ng papuri at pag-alay ng pasasalamat na mangyari sa araw na iyon? At nangyari lamang na ito ay ika-11 araw ng Nisan sa kalendaryong Hudyo, araw mismo na nagsalita si Jesus sa Kanyang mga alagad tungkol sa karumal-dumal na sanhi ng pagkasira? At sa palagay ko ito ay isang pagkakataon din lamang na ang pagbibalik ng 1335 araw mula sa pagsisimula ng Hanukkah sa 2016 at 1260 araw mula sa Araw ng Pagbabayad-sala sa 2016 ay magdadala sa iyo sa Mayo 2, 2013, na nagtapos sa isang 40 araw na panahon ng probasyonaryo at 3- araw na mabilis para sa Diyos na maawa sa Amerika, parehong malinaw na inilarawan sa atin sa Banal na Kasulatan bilang isang panahon kung saan naantala ang paghuhukom at ang isang bansa ay naligtas. Kasama rin ba sa iyong timeline ang pagpapaikli ng mga araw na binanggit ni Jesus sa Mateo 24 at ang

pagkaantala ng nobyo na matatagpuan sa Mateo 25 at Apocalipsis 10? At babalik sa aking una at pinakamahalagang katanungan - ipinapakita ba ng iyong timeline ang pag-sign ng araw na dumidilim, buwan na hindi nagbibigay ng ilaw at mga bituin na nahuhulog mula sa langit sa panahon ng Ikalawang Pagparito ni Kristo sa mundo sa isang piyesta ng mga Hudyo? Kung hindi, kung gayon ang iyong timeline ay hindi wasto. Dapat mong pagsamahin ang lahat ng Banal na Kasulatan upang makita ang buong palaisipan. Binibigyang kahulugan ng Banal na Kasulatan Ang Banal na Kasulatan at Banal na Kasulatan ay hindi maaaring masira. Ang mga piraso ay dapat magkasya lahat sa iyong lugar o ang iyong timeline ay hindi tama.

Malapit nang mahulog ang gabi sa lupa at makikita mo na ang paglubog ng araw. Maraming mga tao ang hindi na makakapagtrabaho at darating ang oras na walang taong maaaring magtrabaho. Si Jesus, ang Liwanag ng Mundo, ay malapit nang kunin ang Kanyang maganda at nagniningning Nobya, din ang Liwanag ng Mundo, upang makasama ang Kanyang sarili, sa isang lugar na inihanda Niya para sa kanya na hindi maabot ng ahas, at pagkatapos ay ang kadiliman o gabi ay mahulog sa lupa. Siya ay nagtungo upang maghanda ng isang lugar para sa Kanyang ikakasal at tatanggapin Niya ito sa Kanya upang siya ay makapiling sa Kanya. Kung hindi ka handa na tumayo sa harap ng Kordero na may dalisay na puso bilang isang nagliliwanag na Nobya, hinihiling ko sa iyo na mangyaring hanapin ang Panginoon habang Siya ay matatagpuan. Maghanda para sa kung ano ang malapit nang mangyari sa mundong ito. Maghanda upang makilala ang Panginoon. Maghanda para sa mga maaaring maiwan. Iwanan ang aking mga materyales para mabasa nila. Maghanda ng pagkain at tubig at mga kinakailangan sapagkat napakabilis ng oras na hindi sila makakabili, makapagbenta o makapagpalit nang wala ang Mark of the Beast. Tanungin si Jesus sa iyong puso ngayon kung hindi mo pa nagagawa ito. Kung mayroon ka, hilingin sa Kanya na ihayag ang anumang kasalanan sa iyong buhay na pumipigil sa iyo mula sa ganap na paglakad sa Kanyang Espiritu at kagalakan ng Kanyang kaligtasan. Hindi ito dapat maging isang nakakatakot na oras. Ito ang oras upang magalak kung kabilang ka sa Nobya ni Kristo! Naghahanda ang mga tao, darating si Jesus at malapit na rin tayo umuwi. Ang Bagong Milenyo ay mas mababa sa 4 na buwan ang layo at makoronahan tayo bilang kapwa tagapamahala ng mundo kasama ang ating Haring Hesus sa loob ng 1000 taon. Ang maamo ay magmamana ng lupa.

Kaya, marahil ay nagtataka ka kung bakit ako sinulat ng Panginoon sa aklat na ito at kung paano ito dapat i-save ang milyun-milyong tao mula sa darating na panlilinlang. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang magiging eksakto ng panlilinlang, ngunit sinabi ni Hesus na maaari nitong linlangin kahit ang mga hinirang, ibig sabihin kahit ang mga hindi matalino na birhen na naiwan sa unang kaganapan sa rapture at ang mga naniniwala kay Cristo habang oras na ito ng kapighatian sa mundo. Naniniwala ako na ang pandaraya ay kasangkot sa ilang uri ng dayuhan na nilalang na darating sa mundo



tulad ng inilarawan sa Apocalipsis at ang aklat ni Joel. Naniniwala ako na inilagay ng Panginoon ang lahat ng mga pahiwatig na ito at itinago ito sa buong Bibliya, mula sa Genesis hanggang sa Apocalipsis, upang ang mga naipakita sa katibayan mula sa Banal na Kasulatan ay walang duda na ang nangyari ay sa katunayan kaganapan at hindi isang dayuhan na pagsalakay o interbensyon ng ating planeta. Nais ng Panginoon na malaman ng Kanyang mga tao na ito ang lahat ng Kanyang plano mula simula hanggang wakas at Siya ang may kontrol, hindi si Satanas, hindi ang New World Order o ang mga Mason o ang Illuminati o ang mga dayuhan, o kung sino man. Sinulat niya ang libro. Alam Niya ang simula mula sa wakas at Siya ang may kontrol. Nais niyang malaman ng mga naiwan na ang pag-agaw ay naganap nang eksakto kung kailan ito dapat at para sa kanila na magkaroon ng kapayapaan na alam na magkakaroon ng pangalawang kaganapan sa rapture pagkalipas lamang ng 35 araw at ang Ikalawang Pagparito ni Kristo sa mundo ay magaganap Disyembre 5, 2021. Walang 7-taong pagdurusa. Walang kahit isang 3 ½ o 3 taong paghihirap. Ang Panginoon sa Kanyang dakilang awa at pag-ibig ay pinaikling ang mga araw sa 42 araw lamang - isipin iyan, mula 42 buwan hanggang 42 araw! Isang Diyos ng awa! At kung wala Siya, walang laman ang makakaligtas sa darating. Walang sinuman ang maaaring buhay makalipas ang isang 3 o 3 ½ taong panahon ng pagdurusa, iyon ang masamang mangyayari. Sa katunayan, hindi kahit na maraming mga tao na nabubuhay pa noong Disyembre 2021 - karamihan sa mga tao ay na-rapture o pinatay ng puntong iyon ng oras.

Ang huling bagay na nais kong pag-usapan ay kung paano maghanda para sa darating. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay ang tama ang iyong puso sa Panginoon. Hilingin sa Kanya na ibunyag ang anumang nakatago na kasalanan sa iyong puso, maling mga motibo, maling pag-iisip, maling pag-uugali, anumang hindi kanais-nais sa Kanya. Hilingin sa kanya na linisin ang iyong puso at patawarin ang iyong mga kasalanan at tulungan kang mapagtagumpayan ang iyong makasalang pag-uugali. Susunod, kailangan mong babalaan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari ka nilang pagtawanan ngayon, ngunit sa loob ng ilang araw, natutuwa sila na naglaan ka ng oras upang babalaan sila sa darating at magugulat sila kapag ang mga bagay na ito ay eksaktong naganap nang binalaan mo sila na mangyayari ito. Pangatlo, dapat mong i-print ang maraming mga kopya ng aking libro at gumawa ng mga kopya ng aking mga video para sa mga naiwan. Personal kong naniniwala na maaaring walang kuryente sa karamihan ng mga bahagi ng Estado, kaya't ang matigas na kopya ng aking libro ang magiging pinakamahasag na bagay na gagawin. Maaari mong i-download ang aking libro at lahat ng aking mga video nang libre. Hinihikayat ko kayo na huwag maghintay hanggang sa huling minuto upang magawa ito sapagkat sa anumang oras ang aking libro o mga video ay maaaring alisin at alisin mula sa internet at wala kang pagkakataon pagkatapos na gumawa ng mga kopya, kaya't mangyaring kahit papaano i-download ito ngayon. Ang lahat ng mga link para dito ay nasa ibaba ng kahon ng paglalarawan. At ang panghuli, dapat kang maghanda para sa sinuman sa

iyong pamilya o kabilang sa iyong mga kaibigan na maaaring naiwan. Dahil hindi sila magiging handa, dapat mong gawin ang lahat na maaari mong paghanda para sa kanila. Malinaw ang banal na kasulatan na darating ang oras na walang sinumang makakapagtrabaho at kung hindi mo kukunin ang marka ng hayop, hindi ka makakabili, makapagbili o makapagpalit ng anumang. Kailangan mong mag-imbak ng hindi bababa sa 35 araw na halaga ng pagkain, tubig at iba pang mga kinakailangan kung mayroon kang kakayahang gawin ito. Isipin na walang anumang kakayahang bumili ng kailangan mo upang makaligtas sa loob ng 35 araw at isipin kung ano ang kakailanganin mo upang malampasan ito. Ipinapakita sa atin ng Mateo 25 na hindi lahat ng mga birhen o Kristiyano ay gumawa ng unang kaganapan sa rapture. Maraming maligamgam na mga Kristiyano na pinayagan ang kasalanan na gumapang sa kanilang buhay ang maiiwan kaya huwag mangyaring isipin na dahil lamang sa ang lahat sa iyong pamilya ay nagsisimba o nagsumamo ng isang panalangin ng kaligtasan na gagawin nila ang unang kaganapan sa rapture. Maraming maiiwan upang malinis.

Para sa iyo na nakasama ko sa huling 9 taon mula nang magsimula ako nito, salamat sa iyong pasensya sa akin habang sinubukan kong kunin ang mga piraso ng palaisipan na binibigay sa akin ng Panginoon nang paisa-isa at isama ito sa tamang lugar. Kapag naisip ko kung saan ang 4 na taong pagkaantala ng piraso ng puno ng igos ay magkasya, ang puzzle ay naging mas malinaw at ang mga piraso ng lahat ay nagsimulang magkasya. Naniniwala akong natapos na ang puzzle. Pagpalain kayo ng Diyos lahat at inaasahan kong makilala ang marami sa inyo sa madaling panahon sa kabilang panig.